

# บังคับทัวร์ต่างชาติทำประกัน ขอวีซ่าเที่ยวไทย/เจ็บ-ตายจ่าย1ล้านคุ้มครองหมด'เมาเหล้า'ยื่นขี้จยย.'

**ส.ประกันชีวิตไทย/ส.วินาศภัยไทย ■ ทูตอียูเชียร์**  
รัฐบาลไทยบังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติทำประกัน  
ลดภาระรัฐจ่ายค่ารักษาพยาบาลปีละกว่า 250  
ล้านบาท วงในเผยเป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง  
หัวละ 1 ล้านบาท ค่ารักษาไม่เกิน 3 แสนบาท  
เบี้ย 1,300-1,500 บาท เอาใจต่างชาติสุดๆ  
คุ้มครองหมดทั้งเมาเหล้า-ขี้มอเตอริไซค์ ตั้ง  
"พูล" ทุกบริษัทร่วมกันรับ **หน้า 12**

## บังคับทัวร์ต่างชาติ

ขงสาธารณสุขเคาะอีกยกพร้อมวีซ่าขาย  
เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าชายต้อง  
ซื้อประกัน 7 ล้านคนด้านวงการประกันค้าน  
คุ้มครองเมาเหล้า ตั้งคำถามทำไมไม่คุ้ม-  
ครองคนไทย

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศ  
ภัยไทย เปิดเผย "สยามธุรกิจ" ถึงความคืบ  
หน้าโครงการประกันภัยนักท่องเที่ยวชาวต่าง  
ชาติที่รัฐบาลมีนโยบายให้นักท่องเที่ยวชาว  
ต่างชาติทุกรายที่ขอรับการตรวจวีซ่าเข้า  
ไทยจะต้องซื้อประกันภัยเพื่อลดภาระของ  
ภาครัฐที่ต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลคนต่าง  
ชาติที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้สูงถึง 250  
ล้านบาทต่อปีว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวง  
สาธารณสุขได้เชิญทูตกลุ่มประเทศสหภาพ  
ยุโรป (อียู) มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังความ  
คิดเห็นถึงโครงการดังกล่าวแล้ว ทุกประเทศ  
เห็นด้วยที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่  
เข้าไทยต้องทำประกันภัยแต่สอบถามถึงกรณี  
หากเกิดอุบัติเหตุและต้องเข้ารับรักษาตัวในโรง  
พยาบาลการจัดการสินไหมทดแทนจะเป็น  
อย่างไร

"ที่มุ่งไปที่อียูเพราะมีคนจากยุโรปเดิน  
ทางเข้ามาในบ้านเราเยอะมาก แต่พอดูข้อมูล  
อย่างละเอียดพบว่า คนที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็น  
กลุ่มคนที่เข้ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณในบ้าน  
เราซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ยาวไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  
ที่รัฐบาลไทยวางไว้ต้องเป็นชาวต่างชาติที่  
ขอวีซ่าเข้าไทยในลักษณะเป็นนักท่องเที่ยว  
ซึ่งเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 1 เดือน"

จากข้อมูลของกระทรวงการต่าง  
ประเทศในแต่ละปีมีชาวต่างชาติที่เข้าชาย

เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยประ-  
มาณ 7 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนและ  
อินเดียมากที่สุดที่เหลือเป็นประเทศอื่นรวม  
ถึงจากประเทศในยุโรปบางประเทศที่ยังต้อง  
ขอวีซ่าเข้าไทยอยู่

แหล่งข่าวกล่าวว่า เท่าที่สำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิต  
ไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ  
กันเบื้องต้นให้ออกเป็นกรมธรรม์ประกัน  
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ฟังค่ารักษา  
พยาบาล วงเงินคุ้มครอง (ทุนประกัน) กรณี  
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1  
ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน  
300,000 บาทต่อคน เบี้ยประกันอยู่ในช่วง  
1,300-1,500 บาทยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ  
ขาย โดยเบี้ยประกันระดับนี้บริษัทประกันอยู่  
ในวิสัยทัศน์ที่รับได้ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง  
30 วัน ขณะที่รูปแบบการรับประกันจะตั้งเป็น  
กองกลาง (พูล) ขึ้นมาโดยบริษัทประกันชีวิต  
และบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันรับ

ยิ่งกว่านั้น โครงการนี้ได้ตัดข้อยกเว้น  
ซึ่งปกติบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองในการ  
ทำประกันภัยทั่วไปออกไปหลายข้อเพื่อให้  
ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด การจ่าย  
สินไหมทดแทนง่ายที่สุด อาทิ เมาแล้วขับซึ่ง  
ปกติหากมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50  
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่คุ้มครองเช่นเดียวกับการ  
เสียชีวิตจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถ  
จักรยานยนต์ เป็นต้น ขณะที่เจตนาฆ่าตัวตาย  
ยังเป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครองอยู่

"ทั้งกรมธรรม์ ทุน เบี้ยและความ  
คุ้มครองเป็นกรอบที่เราจะนำเสนอกับกระ-  
ทรวงที่จะเป็นผู้เคาะโดยมีตัวแปรสำคัญคือ

วิธีการขายที่ยังไม่มีข้อสรุปซึ่งกระทรวง  
สาธารณสุขจะดูรายละเอียดอีกครั้งซึ่งจะมี  
ผลโดยตรงต่อเบี้ย"

สำหรับวิธีการขายที่เคยพูดคุยกันมี  
2-3 ทางเลือกคือ 1.ให้กระทรวงการต่าง  
ประเทศเก็บค่าเบี้ยไปพร้อมกับค่าธรรมเนียม  
ในการออกวีซ่าเข้าไทย 2.ให้บวกค่าเบี้ยเพิ่ม  
เข้าไปในตอนที่ยกตัวโดยสารเครื่องบินหรือ  
3. ให้บริษัทประกันภัยเข้าไปเปิดขายชาวต่าง  
ชาติโดยตรงในรูปของกระทรวงสาธารณสุข  
ที่เปิดอยู่ในสนามบิน

ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมประกัน  
ชีวิตไทย ให้ความเห็น "สยามธุรกิจ"ว่า การ  
ประกันภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคง  
คุยอีกหลายยก แต่เท่าที่ดูจากโครงสร้าง  
เบื้องต้นในเรื่องของอัตราเบี้ยไม่เกิน 1,500  
บาท ทุนประกัน 1 ล้านบาท และค่ารักษา  
พยาบาล สูงสุด 300,000 บาท ถือว่าเป็น  
กรมธรรม์ที่ดูแก่นักท่องเที่ยวมากพอสมควร  
โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากเมาสุรา ซึ่งกรม-  
ธรรม์ปกติไม่คุ้มครอง

"ตอนนี้ทั้ง 2 สมาคมได้แจ้งให้คปภ.  
ทราบถึงกรอบโครงสร้างกรมธรรม์แล้ว เพื่อ  
ให้คปภ.พิจารณา ไม่ได้ตีปัญหาอะไร แต่  
เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลาย  
ฝ่ายจึงยังต้องคุยกันอีกหลายยกกว่าจะเสร็จ"

ด้านแหล่งข่าวจากวงการประกันชีวิต  
รายหนึ่ง กล่าวกับ "สยามธุรกิจ" เพิ่มเติมว่า  
หากให้บริษัทประกันภัยขายประกันเพื่อนัก  
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ทำได้ แต่ไม่เห็นด้วย  
ที่จะให้คุ้มครองเมาสุราเพราะคนเมาถือว่า  
ขาดสติ ซึ่งปกติไม่คุ้มครองกรณีนี้และอาจ  
ทำให้สถิติความเสี่ยงของธุรกิจสูงขึ้นได้

"มันขัดกับหลักการประกันภัย ไม่สม  
เหตุสมผล และดูตลกที่ไปคุ้มครองนักท่องเที่ยว  
ในเรื่องนี้ ทำไมไม่คุ้มครองให้คนไทย  
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับสมาคมว่าจะไปคุยกับ  
ภาครัฐอย่างไร"

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า  
จะบังคับให้บริษัทประกันภัยเข้าไปรับหรือ  
เป็นภาคสมัครใจหรือจะเป็นพูลเข้าไป  
ร่วมรับประกัน จึงต้องรอดูความชัดเจนตรง  
นี้ก่อน